
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2563  ครั้งที่ 2 
วันที่  15  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายถวิล   ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล   ช่วยรักษา  
2 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
3 นายคําไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 คําไป่   เข็มอุทา  
4 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
5 นายศิวกร  กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร  กุลภา  
6 นางคําพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 คําพันธ์   มุงธิสาร  
7 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน  ไชยโสดา  
8 นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  
9 นายลอน  อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน  อุดทุม  

10 นางสาวสมพร  ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร  ทองเดช  
11 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
12 นายอุทัย   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย   ศรีสมัย  
13 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  
14 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
15 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 พิละ  ผ่องใสศรี  
16 นายโนระชัย   พวงใบดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
17 นายคํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 คํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
18 นายส่วน    เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน    เขียนจันทา  
19 นางวิจิตตรา   ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา   ท้าวมะลิ  
20 นายพัฒนา    แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา    แก้วฝ่าย  
21 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
22 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย   สมิตร  
23 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายปฏิพล  ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฎิพล  ประชุมสุข  
3 นายชานนท์  บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์  บงบุตร  
4 นายเกลียม   บุญชาญ เลขานายก  อบต.โพนงาม เกลียม  บุญชาญ  
5 นายวินิจ  ก้อนแพง ผู้อํานวยการกองช่าง วินิจ  ก้อนแพง  
6 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
7 นางศิริขวัญ  ใขคํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริขวัญ  ใขคํา  
8 นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ผู้อํานวยการกองคลัง อาทิตยา  กิมเตียว  
9 นางสาวปิยพร  แก้วฝ่าย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ปิยพร  แก้วฝ่าย  

 
 
 
 

เปิดการประชุม     เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  เมื่อครบองค์ประชุม  ผมก็จะขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
           ประธานสภา อบต. วันที่  15  พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ  (ถ้ามี) 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 -ไม่มี-  
  

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจําปี  2563  ครั้งที่ 1  วันที่ 5  พฤษภาคม  2563 

    

มติที่ประชุม   รับรอง  21 เสียง      
    ไม่รับรอง  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง      
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  ญัตติ  เรื่อง  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  เชิญท่านนายกเสนอญัตติเลยครับ ระหว่างท่านนายกอ่านญัตติก็ให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภา อบต. ตรวจดูแผนของท่านว่ามันตรงไหม เช็คดูรายละเอียดดีๆ ถ้าตรงเราก็รับรอง ถ้าไม่

ตรงก็ยกมือขึ้นรายงานตัวแล้วชี้แจงว่าโครงการไหนมันผิด  ตัวเลข ตัวหนังสือ ตรง
ต้องแก้ไขให้ดูดีๆ พอจะไปทําจริงๆ แล้วตัวหนังสือมันผิดก็จะทําไม่ได้นะครับ เชิญ
ท่านนายกครับ 

 

นายพนม  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นายก อบต.โพนงาม ท่าน ขออนุญาตนั่งนะครับ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   

โพนงาม ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามได้จัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22 ,ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป หลักการ เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ,ข้อ 22/1 
และข้อ 22/2 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เหตุผล ดังนั้นอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 22 ,ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ความว่า “สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านผู้บริหารได้อ่านระเบียบ และเสนอญัตติต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท่าน 
ประธานสภา อบต.  เช็ครายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไปแล้วนะครับ เช็คดูว่ามันถูกต้องไหม 

ชื่อโครงการถูกไหม ปี พ.ศ. ถูกไหม ตัวเลข ตัวหนังสือถูกไหม ถ้าไม่ถูกก็ให้แก้ไข 
แล้วก็รับรองนะครับ ท่านวิเคราะห์ หน้า 17 งานขุดลอกหนองอีเลิง   

 
 
 
 



-4- 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา ขออนุญาตค่ะ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประชุมทุกท่าน ในหน้าที่ 17 นะค่ะ งานขุดลอก ข้อ 2.1 งานขุดลอกหนองอีเลิง

ตอนบน หมู่ที่ 1  กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร จะอยู่ในช่วงปี 64  
 นะคะ แล้วก็ ข้อ 2.2 ขุดลอกหนองผักบั่ว หมู่ที่ 1 กว้าง 70 เมตร ยาว 150 

เมตร ลึก 3 เมตร จะอยู่ในช่องของปี 63  
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ที่มีปัญหาที่ท่านพิละจะถามอย่างเรามีงบจะทําปี 64-65 เราแก้ตรงไหน เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือว่าปรับปรุงแผนค่อยมาเพ่ิมลงอย่างนี้ 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา ขออนุญาตนะค่ะ คําถามของท่านประธานความหมายคือว่า ถ้าเราไม่ได้ทําในปี 63  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ใช่ไหมค่ะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ใช่ครับ ทําแล้วแต่ยังไม่เสร็จ 
ประธานสภา อบต. 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา ทําแต่ยังไม่เสร็จเราก็ทําเป็นสองระยะค่ะ เราก็ต้องทําเป็นช่วง ว่าช่วงที่หนึ่งทําใน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนปี 63 แล้วงานมันยังเหลือในช่วงไหน เราจะไปลงในช่อง 64 หรือ 65 

ปริมาณงานต้องเพ่ิมเข้าไป ถ้าเป็นอย่างกรณีแบบนี้เราต้องทําเป็นช่วงต่อท้ายว่า 
ช่วงที่หนึ่ง และช่วงที่สอง 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา แล้วเราจะลงงบประมาณ เราจะไปลง 64 หรือ 65 เลยไหม ต้องแกต้รงไหน 
ประธานสภา อบต.  
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา ถ้าจะแก้ไข มันจะมีห้วงของการแก้ไขเพ่ิมเติมของแผนอยู่นะคะ ถ้าแก้ไขก็คือจะ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แก้ไข ปีพ.ศ. ใช่ไหมค่ะ แก้ไขปีที่มีโครงการอยู่แล้ว แต่ถ้าเพ่ิมเติมก็คือเป็นการ

เพ่ิมเติมที่โครงการไม่มี แล้วระยะเวลาที่มีการแก้ไขเราต้องดูว่าก่อนที่เราจะจัดทํา
งบประมาณไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่จะต้องมีการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้นะ
คะ แต่ถามว่าได้ไหม ก็ได้ทุกเวลา แต่ก็ต้องดูระยะเวลาและความเป็นไปได้ห้วง
เวลานะคะ แล้วในการประชุมสภาเป็นจะจัดเป็น 4 สมัยประชุม แล้วดูห้วง
ระยะเวลาของเดือนที่เราจะประชุม แต่ถ้าเราจะขอเปิดวิสามัญก็ขึ้นอยู่กับอํานาจ
สภาค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา อย่างที่ถามนะครับ อย่างเรามีงบ ปีนี้อาจจะทําไม่ได้ งบที่เราทําไว้ อย่างตั้งห้าแสน  
ประธานสภา อบต. พอสิ้นเดือนตุลาคม แล้วกันยายนก็เป็นปีงบประมาณใหม่ เรามีเงินอยู่แต่ไม่มีใน

แผน เราจะปรับปรุงแผนตอนไหน อย่างขุดลอกหนองผักบั่วมีแค่ 63 แล้ว 64-65 
ไม่มีอย่างนี้ เราจะได้เพ่ิมตอนไหน หรือเพ่ิมเลยได้ไหม 

 

นางศิริขวัญ  ใขคํา ในส่วนของการเพิ่มเติม ก็คือสามารถเพ่ิมได้นะคะ เพ่ิมเติมแผนเข้ามา ก็ต้องผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ กระบวนการของประชาคมของหมู่บ้านเข้ามา เหมือนท่านประธานนําเรียนเข้ามาก็

คือว่าเราก็ไปเพ่ิมในห้วงของธันวาคมที่เราจะมีการประชุมสภา สมัยสามัญอีกครั้ง 
ก็จะเป็นงบของปี 64 .ใช่ไหมค่ะ แต่ที่คาดการณ์ไว้ว่าเราจะทําเสร็จไม่เสร็จตรงนี้ 
เราก็ขึ้นอยู่กับประมาณอยู่แสนห้า ใช่ไหมค่ะ คือตัวนี้ยกตัวอย่างของโครงการขุด
ลอกหนองผักบั่วคือตัวนี้งบประมาณอยู่ที่แสนห้า ก็ขึ้นอยู่ที่ว่า ท่านจะประมาณการ
ให้แล้วเสร็จไหม แล้วก็ดู แต่ถ้าสถานการณ์คลังเราว่าเงินงบประมาณเรามีเพียง
พอที่จะทําไหม แต่ในเรื่องของที่ว่าเพิ่มเติมเราสามารถเพ่ิมเติมได้ ก็คือดูห้วงของ 
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 ระยะเวลาที่เราไม่จําเป็นต้องไปขอเปิดวิสามัญขออนุมัติแค่โครงการเดียว เราก็เอา
เข้าห้วงของการประชุมสามัญตรงนี้คือได้นะคะ ก็จะเข้า 4 กระบวนการของการ
เพ่ิมเติม เพ่ิมเติมคือไม่มีในแผนตัวนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายอัษฏาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขออนุญาตครับ ข้อ 2.2 ขุดลอกหนองผักบั่ว ก นะครับ ไม่ใช่ ว ดูเอกสารแล้ว 
    ส.อบต. หมู่ 10 แก้ไขด้วยนะครับ หน้า 17 เมื่อกี้ครับ 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา พิมพ์ผิดนะคะ ขอบคุณค่ะ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ก็ให้เช็คดูดีๆ นะครับ ตรงไหนพิมพ์ผิด หรือพิมพ์ตกไป ให้ยกมือแล้วลุกขึ้นชี้แจง 
ประธานสภา อบต. เลยนะครับ มีท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม อีกไหมครับ ถามได้นะครับ 
 

นางสาวสมพร  ทองเดช เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสมพร  
     ส.อบต. หมู่ 8 ทองเดช สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 หน้า 48  ข้อ 1.18 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 

8 จากบ้านนายวิลัย ถึงบ้านนางบุญจันทร์ นะคะ เปลี่ยนจากนางบุญจันทรา เป็น
นางบุญจันทร์นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เช็คดูนะครับ มันมีทุกหน้า เช็คดูช่วยกันครับ มันเยอะ มันมีหลายโครงการนะครับ  
 ประธานสภา อบต. ก่อนที่จะมาประชุมทุกท่านก็คงได้รับเอกสารไปตรวจดูกันก่อนแล้วนะครับ มีท่าน

ใดสงสัยอีกไหมครับ ถามได้นะครับ จะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนอีกตรงไหนครับ ถ้า
ไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติเลยนะครับ ท่านใดอนุมัติการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  21 เสียง    มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1.นายคําไป่   เข็มอุทา  2.นายทินกร   เข็มอุทา  

 3.นายศิวกร  กุลภา  4.นางเถวียน  ไชยโสดา    
5.นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ 6.นายลอน  อุดทุม    
7.นางสมพร  ทองเดช  8.นายถาวร  บุตรสุวรรณ์    
9.นายอุทัย   ศรีสมัย  10.นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี   
11.นายทองสอน   อุ่นแก้ว 12.นายโนระชัย   พวงใบดี   
13.นายคํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ 14.นายส่วน    เขียนจันทา  
15.นางวิจิตตรา   ท้าวมะลิ 16.นายพัฒนา    แก้วฝ่าย 
17.นายอนันท์   ไชยตะวงค์ 18.นายสมชาย   สมิตร   
19.นางคําพันธ์   มุงธิสาร  20.นายพิละ  ผ่องใสศรี   
21.นายสมถวิล   อินธิราช  รองประธานสภา อบต. 

 

  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
 

  งดออกเสียง  1 เสียง นายถวิล  ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา เมื่อท่านได้อนุมัติแล้ว ทางเจ้าหน้าที่แผนก็จะทําข้อบัญญัติปี 64 นะครับ ผ่านนะ 
 ประธานสภา อบต. ครับ  
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จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขออนุญาตเสริมครับ เกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา ก็ให้ท่านนายกได้นําเสนอ 
     เลขานุการสภาฯ ญัตติเข้าสู่สภา เพ่ือให้สภาเห็นชอบ ฉะนั้นกระบวนการให้ความเห็นชอบของสภา

จะเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 22 วรรคท้าย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และประกาศให้
ประชาชนทราบ และเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ แผนนั้นก็จะมีผลภายใน 30 วันนะครับ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ
จัดทําร่างข้อบัญญัติ ซึ่งการจัดทําร่างข้อบัญญัติก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
กําหนดไว้ในแผน และประสานทางสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และก็จะประสานกันว่าจะเอาโครงการอะไร มีงบประมาณเท่าไหร่ ท่านก็ไป
ประสานกับท่านนายกเพ่ือพิจารณา ส่วนในกระบวนการทํางานทางตัวผม และ
เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มกระบวนการในเดือนกรกฎาคมสําหรับการจัดทําร่างข้อบัญญัติ ก็
จะนัดหัวหน้าส่วนราชการมาวิเคราะห์ในกระบวนการต่างๆ ว่างบประมาณของเรา
นั้น ในปีนี้เราจะใช้เท่าไหร่ ต้องตั้งเท่าไหร่ ก็ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะครับ  
ขอชี้แจงพอสังเขปนะครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา มีท่านใดสงสัยเรื่องไหนอีกไหมครับ เรื่องพิจารณา เชิญท่านเถวียนครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา ขออนุญาตค่ะ อยากสอบถามเรื่องซ่อมไฟฟ้าค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ไปซ่อมให้อยู่ค่ะ แต่ยัง 
  ส.อบต. หมู่ 11 ซ่อมไม่หมด เหลือบริเวณหน้าบ้านนายหงวนตาค่ะ และก็มีเรื่องน้ําประปา อยู่หมู่ 9

มีชาวบ้านบอกว่าไปขุดหลายคนแล้ว แต่ไม่ใครขุดถึง ขุดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไหลอยู่
แบบนั้นค่ะ หมู่ 11 ก็มีนะคะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา หมู่ 11 อยู่ตรงหัวมุมวัด ตรงนั้นก็ได้คุยกับท่านรองนนท์แล้ว ก็ฝากช่างอีกทีหนึ่ง 
ประธานสภา อบต. นะครับ ทั้งเรื่องซ่อมไฟฟ้า และท่อน้ําประปาที่มันแตกนะครับ ก็ฝากทางช่างลงไปดู

ด้วยนะครับ มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ 
 

นางสาวสมพร  ทองเดช ขออนุญาตค่ะ ดิฉันขอเสริมนิดหนึ่งค่ะ คือได้ส่งหนังสือมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ   
     ส.อบต. หมู่ 8 ถนนเส้นหลังโรงเรียนที่ว่ามีต้นไม้ต้นอะไรยื่นออกมา ทําให้การสัญจรไปมาของ

ชาวบ้านเดือดร้อน ยังไม่ได้ดําเนินการให้เลยค่ะ เมื่อเช้าก็ได้ออกไปดูยังไม่เห็นเลย
ค่ะ ก็ฝากทางท่านนายกด้วยนะคะ หนังสือส่งเมื่อวันที่ประชุมครั้งแรกค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองก็ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ตัดหญ้า ถนนเส้นโพนงาม ถ้ําเต่า  
ประธานสภา อบต. ข้าวแป้ง ก็ตัดกันอยู่นะครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ อยากสอบถามไปยังท่านนายก 

อันนี้ของหมู่ 1 นะครับ เรื่องการลอกดินขึ้นจากรางระบายน้ํา จากบ้านนาง
ประเสริฐถึงศาลาประชาคมหมู่ 9 ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ได้ส่งหนังสือมาตั้งแต่เดือน
มีนาคม  ฝนได้ตกไป 2 ครั้งแล้วน้ําท่วม ทางผู้บริหารจะจัดการแก้ไขปัญหายังไง 
จะดําเนินการแก้ไขไหม ตรงนั้นดินเต็ม ตั้งแต่ศาลาประชาคมหมู่ 9 ยาวมาถึงบ้าน
นางประเสริฐ สามแยก ก็ฝากทางท่านนายก ท่านผู้บริหาร เรื่องนี้ให้ท่านชี้แจงด่วน
นะครับ ว่าจะทําหรือไม่ทํา เขาทําหนังสือมาแล้ว ก็ให้ชี้แจงตอบกลับไปยัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เลยนะครับ เขาอยากได้หนังสือตอบกลับ เมื่อเช้าเขาถามมาครับ 
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นายพนม  บุญชาญ ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งครับ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ในเรื่องของการ 
นายก อบต.โพนงาม ปฏิบัติงาน อย่างที่ท่านสมาชิกหลายคนก็ได้ทราบกันอยู่ เพราะว่าการจะทําอะไร

มันต้องมีงบประมาณ ฉะนั้นมาบอกว่าจะทําหรือไม่ทํามันก็ยังไงอยู่ แต่จริงๆ โดย
หลักการแล้ว ยังไงเราจะต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับ แล้วในส่วนนี้ก็จะประสานไป
ทางผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านผอ.กองช่างเรามีงบประมาณไหม ในส่วนนี้ที่
มันอุดตัน 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา มันต้องมีนะครับ งบซ่อมแซม เพราะว่ามันท่วม 2 ครั้งแล้ว ก็อยากให้ทางท่าน 
ประธานสภา อบต. ผู้บริหารไปตรวจดูนะครับ ได้ไม่ได้ก็ให้ตอบกลับเป็นหนังสือไปหาเขานะครับ เขาจะ

มีกระบวนการทํางานของเขาอีกที มันก็ไม่เก่ียวกับเราแล้วนะครับ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ขออนุญาตท่านประธานครับ เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ เราก็คิดอยู่ 
ผู้อํานวยการกองช่าง ว่าหาผู้รับจ้างมาขุดลอก ก็เคยคุยกันอยู่ครับ ตามหนังสือเขามีแต่แจ้งมาว่ามันอุด

ตัน น้ําท่วมร่องระบายน้ํา หนังสือที่ว่าอยากให้ขุดลอกยังไม่เห็นนะครับ แต่จริงๆ 
ผมก็อยากฝากว่าผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้หน่อย มันตันก็เพราะลูกบ้านของท่าน
เอากองหินกองทรายมาลงหน้าบ้าน ก็ช่วยเอาออกให้หน่อย พอมันตันก็มาลงของ
เรา ไม่ใช่หนังสือมาวันนี้อยากได้เร็วๆ ก็หาอยู่นะครับ อย่างวันนี้ลูกน้องก็ออกไปตัด
ต้นมะพร้าว ซึ่งงานของเราก็มีการวางไว้ในแต่วันนะครับ บางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่
ทัน อาจจะช้าหน่อยครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ที่ช่างบอกเขาประชาสัมพันธ์ ผมก็บอกนะครับ เวลาทําความสะอาดหน้าบ้านก็อย่า 
ประธานสภา อบต. ไปเขี่ยลง เขาก็ไม่ฟัง พอผ่านไปแล้วน้ําท่วม ก็มาว่าอบต.ไม่ดูแล เขาไม่โทษตัวเขา

นะครับ เขาก็โทษทางเรานะครับ  ท่านอื่นมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผ่านนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา เรื่องอ่ืนๆ ครับ เชิญท่านพิละ 
 ประธานสภา อบต. 
 
นายพิละ  ผ่องใสศรี เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา หมู่ 1 มันมีปัญหา 
    ส.อบต. หมู่ 1 เรื่องขยะหมู่ที่ 1 เวลาชาวบ้านเอาไปทิ้งขยะ มันทิ้งไปถึงถนนลูกรังทั้งสองข้างทาง

เลยครับ มันมีปัญหามากเลย ถ้าเป็นหน้าแล้งก็พออยู่ได้ ถ้าหน้าฝนมันจะเหม็น 
แมลงวันเยอะ ไปก็ไม่ได้เลย คือทางหมู่ 1 เขาอยากให้ อบต.เราไปแก้ไข ว่าจะทํา
อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องขยะ ถ้าไม่แก้ไขทางคณะกรรมการเขาบอกว่าจะปิดบ่อขยะ
ไม่ให้ทิ้งเลย แต่ตอนนี้ให้ไปแก้ไขก่อนครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เขาให้เราไปแก้ไขขยะหมู่ท่ี 1 คือตอนนี้มีการทิ้งขยะเรี่ยราด ก็ฝากทางคณะ 
ประธานสภา อบต. ผู้บริหาร ฝากทางช่างดูด้วยนะครับ ว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไง ถ้าไม่แก้ไขทางกรรมการ

หมู่บ้านเขาจะปิดนะครับ 
 

นายพนม  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก จริงๆ ก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว คุยไปใน 
นายก อบต.โพนงาม แนวทางเดียวกัน ผมก็เลยบอกว่า ท่านผู้ใหญ่ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบ สถานที่

ตรงนี้ก็เป็นเขตความรับผิดชอบของหมู่ 1 แต่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางอบต.
ก็สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ท่านก็ตั้งกฎกติกาขึ้นมาเลยก็ได้ ก็คุยกันแบบนี้ 
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 นะครับ ท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่า ถ้ามีงบประมาณมาผมจะเอาอยู่ แต่ท่านผู้ใหญ่ก็ต้อง
เข้าใจว่าทางอบต.จะสนับสนุนงบให้หน่วยงานอ่ืนมิได้ถ้าผมจําไม่ผิด หมายความว่า
สนับสนุนคือเอาเงินให้เขาไปทําเลยไม่ได้ แต่เราจะทําประชาคมอย่างในเรื่องที่เรา
เคยทํากันอยู่นี้ได้ ผมก็พูดแบบนี้ พอได้ยินท่านพิละพูดวันนี้ว่าเขาจะปิด ทีนี้เราก็คุย
กันต่ออีกว่าท่านแก้ไขปัญหาหรือท่านเพ่ิมปัญหาในตรงนี้ ในส่วนหนึ่งมันต้องมี
แนวทางที่มันลงตัวอยู่นะครับ อันนี้คือเบื้องต้นที่ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณ
ครับ 

 

นายพิละ  ผ่องใสศรี เรียนท่านประธาน เรื่องขยะ อบต.ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ให้หมู่บ้านมารับผิดชอบ มัน 
    ส.อบต. หมู่ 1 เป็นหน้าที่ของ อบต. นะครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา มันเป็นหน้าที่ มันอยู่ในแผนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ไปดูนะครับ ว่ามีขยะ  
ประธานสภา อบต. มันเป็นหน้าที่ของเรา ปกติต้องทํา ไม่ใช่ว่าหน้าที่ต้องทํา ทีนี้ก็ให้ทางผู้บริหารสั่ง

ลูกน้องไปเช็คดูนะครับ ว่าเราจะแก้ไขตรงไหน ถ้าเขาปิดเขาก็จะให้เฉพาะหมู่ 1 ไป
ทิ้ง หมู่ อ่ืนเขาก็จะทิ้งไม่ได้ มันก็จะมีปัญหาตามมา เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่
สาธารณะ โรงเรียนโพนงามศึกษาเขาก็มาทิ้งนะครับ ที่จริงก็อยากฝากทางผู้บริหาร
ให้ทําร่างข้อบัญญัติตําบล อย่างน้ําประปาเราก็ทํามาแล้ว การถมที่ถมดินน่าจะทํา
บ้างเรื่องขยะอย่างนี้ เราก็ทําเป็นข้อบัญญัติตําบล อย่างวาใหญ่ใกล้ๆ เราเขายังทํา
นะครับ ตําบลวาใหญ่เขาไม่ให้มีที่ทิ้งขยะ ประชาชนบ้านข้าวแป้งเขายังมาทิ้งบ้าน
โพนงามเลย เราก็น่าจะทําเป็นกฎของเราเลยนะ บ้านอ่ืนมาทิ้งก็ทิ้งได้ เพราะเราไม่
มีกฎระเบียบ อันนี้ก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับ 

 

นายวินิจ  ก้อนแพง ขออนุญาตปรึกษานิดหนึ่งครับ คือถ้าผมจะเอาที่ดินมาสอบเขตนี้ได้ไหมครับ 
ผู้อํานวยการกองช่าง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา สอบเขตท่ีไหนครับ 
ประธานสภาอบต. 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ดินสาธารณะตรงนั้นครับ 
ผู้อํานวยการกองช่าง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา หนังสือทํามาแล้ว ถึงนายกเมื่อเช้านี้ สอบเขตเอามาเลย เพราะยังไงอยากให้สอบ 
ประธานสภาอบต. อยู่แล้ว 
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขอเสริมเรื่องขยะนะครับ ผมก็นั่งฟังอยู่ ที่จริงแล้วเรื่องขยะมันเป็นความร่วมมือของ 
      เลขานุการสภาฯ ทั้งสองฝ่าย อย่างหนึ่งก็คือองค์กรที่ปฏิเสธไม่ได้คือองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ

เทศบาลทั้งพ่ีน้องประชาชนและผู้นําภาคท้องที่ ผมก็เคยตอบอยู่ว่าภาคท้องที่ต้อง
ทําอะไร ต้องทํากฎกติกาของหมู่บ้านสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนว่าการกําจัดขยะ
นั้นมันจะมีหลายวิธี หนึ่งก็รับผิดชอบครัวเรือนของใครของเรา จากนั้นเมื่อมันเหลือ 
ก็เหมือนกับที่ผอ.กองช่างพูด เราก็มีระบบบริหารจัดการขยะของเราอยู่ ใน
กระบวนการการกําจัดขยะมันก็มีหลายระบบไม่ว่าจะเผาหรือฝังกลบ แต่มันก็ขึ้นอยู่
กับปัจจัยภายนอกและภายในหลายๆ ประการ ฉะนั้นทุกวันนี้ทางอบต.ก็บริหาร
ขยะอย่างเต็มกําลังนะครับ กระบวนการในการจัดทําร่างข้อบัญญัติ เราก็ต้องจัดทํา
การประชาคมก่อน อย่างอบต.เรา มี 13 หมู่บ้าน เราก็ต้องออกประชาคมทั้ง 13 
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 หมู่บ้านก่อน แล้วเราก็ต้องมีพ้ืนที่ด้วย ไม่มีใครเขาอยากสละพ้ืนที่ของตนเองแล้ว
เอาของเน่าของเสียมาทิ้งหรอกนะครับ  พอประชาคมเสร็จเราก็ต้องเอามา      
หลอมลวมในการจัดทําประชาคมตําบล ซึ่งจะเอาสถานที่ตรงนี้เป็นการจัดทํา
ประชาคมตําบลเอาผู้นําหรือจะเป็นตัวแทนแต่ละหมู่ แล้วมาคุยกัน ทั้งวันเลยนะ
ครับ พอผ่านการประชาคมเสร็จแล้ว เราก็จะมาทําเป็นข้อบัญญัติเรื่องขยะ จากนั้น
ก็นําเข้าสู่สภา จากนั้นเมื่อเรามีระเบียบข้อกฎหมายแล้วทั้งในการบริหารงานทุกสิ่ง
ทุกอย่างนั้นมันจะง่ายขึ้น ในระเบียบข้อกฎหมายนั้นมันจะกําจัดสิทธิอย่างพ้ืนที่
ใกล้เคียงหรืออปท.ใกล้เคียงจะเอาขยะมาทิ้งไม่ได้แล้วนะครับ ก็นําเสนอตาม
แนวคิดนะครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เรื่องระเบียบข้อกฎหมาย ก็ให้ทางผู้บริหารเป็นคนทําร่างข้ึนมา ให้ประชาคม การ 
ประธานสภา อบต. ทิ้งขยะ จะทํายังไง ปรับยังไง ก็ให้ทางกองช่างยื่นเรื่องหาท่ีดินเลย ส่งหนังสือให้ที่ดิน

มาสอแนวเขต จะทํายังไงก็ได้นะครับให้มันสะอาดและดูดี เรื่องขยะไม่ใช่ทางสภา
เราเงียบนะครับ ตั้งแต่สมัยนายกวิโรจน์แล้ว สมัยนั้นก็ได้ขุดบ่อเดียวก็เงียบไป 
ปัจจุบันนี้คนเยอะ เศษขยะก็เยอะ มันเลยเป็นปัญหาเพ่ิมขึ้นๆ ก็ให้ทางผู้บริหาร
จัดทําระเบียบ ประชุมประชาคมว่าจะทําตามเราไหมนะครับ มีท่ านใดสงสัยไหม
ครับ มีเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตอ่านประกาศปิดประชุม ประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม เรื่องปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 ตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนงาม ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 กําหนดตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม ๒๕๖3 
เป็นต้นมานั้น บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3  ได้ดําเนินการมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงประกาศปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดย
ทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3  

 
ปิดประชุม     เวลา  11.54  น. 
 
 
 
จ.ส.ต.           ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ             ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                                      (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 
ประจําปี  2563  ครั้งที่ 2 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ลงชื่อ เถวียน   ไชยโสดา        ลงชื่อ     สมชาย  สมิตร 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายสมชาย  สมิตร) 
                   สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  ๑๑                      สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  6 
 

 
ลงชื่อ    คําพันธ์   มุงธิสาร      ลงชื่อ       สมพร   ทองเดช 

           (นางคําพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 
         สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  ๑๒        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  ๘ 
 

 

     ลงชื่อ    อุทัย    ศรีสมัย 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
            สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  ๙ 
 
 
 


